

Số: /KH-UBND

Long Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Sơn Động về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024; Ủy ban nhân dân xã Long Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024 như sau:

### I. MỤC TIÊU

#### 1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, từ xã đến thôn, đẩy mạnh sự tham gia của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

#### 2. Mục tiêu cụ thể

100% các cơ quan, ban ngành đoàn thể được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới.

70% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới

100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

### II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

#### 1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các Quyết định, chương trình, đề án về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

UBND xã chủ trì chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng triển khai thực hiện nội dung, mục tiêu đề ra tại các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định, Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã, trọng tâm là thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025. Ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Hướng dẫn thực hiện một số chuyên đề khác theo chỉ đạo của cấp trên.

#### 2. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

##### Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019, nội dung các Quyết định, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; nội dung, thông điệp về bình đẳng giới, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương các tập thể, cá nhân, ban ngành có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

##### Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh xã.

Tuyên truyền trên hệ thống băng rôn vượt đường, tờ rơi.

**Thời gian:** Tập trung cao trong các dịp: ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6/2024); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11/2024 đến ngày 15/12/2024).

### **3. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.**

Tham gia tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ thị trấn.

Nội dung: Hướng dẫn triển khai thực hiện các quyết định, chương trình, kế hoạch về bình đẳng giới mới được ban hành giai đoạn 2021-2030; Kiến thức cơ bản về bình đẳng giới...

Tham dự hội nghị, tập huấn...về công tác bình đẳng giới do huyện, tỉnh tổ chức, triệu tập.

### **4. Duy trì, phát triển các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.**

Rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở các tổ dân phố, có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

## **III. KINH PHÍ:**

Ngân sách Nhà nước bố trí trong nguồn đảm bảo xã hội hàng năm của xã.

Các nguồn tài trợ, huy động từ xã hội hóa và cộng đồng; các nguồn hợp pháp khác.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Công chức VHXXH**

Tham mưu cho UBND xã, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bình đẳng giới (BDG) và Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2024 trên cơ sở lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm của xã.

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác BDG và VSTBPN xã về UBND huyện và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

### **2. Cán bộ tư pháp xã.**

Phối hợp với công chức VHXXH, Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn, các ngành liên quan thực hiện đánh giá việc lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được quy định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới trong phạm vi điều chỉnh của văn bản.

### **4. Hiệu trưởng 3 nhà trường.**

Phối hợp với công chức VHXXH, Hội liên hiệp phụ nữ xã, các ngành liên quan tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện bình đẳng giới thực hiện các nội dung về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho học sinh,; bồi dưỡng cho giáo viên về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới .

### **5. Cán bộ đài truyền thanh thị trấn.**

Tuyên truyền, đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, tăng cường thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới.

#### **6. Công chức văn hóa - thông tin.**

Phối hợp với công chức VHXXH, Hội liên hiệp phụ nữ, các ngành liên quan tổ chức triển khai xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới vào các thiết chế văn hóa hướng tới mục tiêu gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; tham mưu xử lý nghiêm các hành vi xuất bản, phát tán các ấn phẩm, sản phẩm có định kiến giới.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nghiên cứu bổ sung tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố, cơ quan văn hóa trong việc bình xét hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại địa phương; vận động nhân dân phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới và xóa bỏ các thủ tục lạc hậu.

#### **7. Trạm y tế xã.**

Phối hợp công chức VHXXH, Hội liên hiệp phụ nữ, các ngành liên quan tổ chức triển khai chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính.

#### **8. Công an xã.**

Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện hoạt động phòng chống tội phạm về buôn bán phụ nữ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện giáo dục các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình, bạo lực phụ nữ, trẻ em nữ.

#### **9. Công chức Tài chính- kế toán**

Tham mưu giúp UBND xã bố trí kinh phí từ nguồn chi bảo đảm xã hội để hỗ trợ các ngành tổ chức các hoạt động trong việc thực hiện nội dung Kế hoạch này.

#### **10. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ xã.**

Trong phạm vi chức năng của mình, tham gia tổ chức triển khai kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đối với ban mặt trận tổ dân phố và các hội viên hội phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, nghiên cứu bố trí hội viên hội phụ nữ làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

Vận động cán bộ hội viên hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia thực hiện Luật Bình đẳng giới. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội thi, nhằm tuyên truyền rộng rãi nội dung về bình đẳng giới

#### **11. Các thôn.**

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024 có kế hoạch cụ thể, phù hợp với tổ dân phố mình và tổ chức thực hiện các kế hoạch hằng năm về bình đẳng giới cho phù hợp.

Phối hợp với chi hội phụ nữ tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền về luật bình đẳng giới. Phổ biến tuyên truyền những kinh nghiệm và kiến thức pháp luật

về bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Kịp thời tổ chức triển khai đến hội viên về các chính sách liên quan đến công tác bình đẳng giới. Theo dõi và nghiên cứu đưa chỉ tiêu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới vào chương trình công tác hằng năm là một chỉ tiêu quan trọng trong bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện về công tác bình đẳng giới năm 2024 của UBND xã Long Sơn. Đề nghị các cơ quan, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Lao động- TB&XH;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khoa**